

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẠI LỘC**

Số: 5393/UBND-CA

V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đại Lộc, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Công an huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 14/9/2023, UBND huyện Đại Lộc ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, thời gian từ ngày 15/9/2023 đến ngày 31/12/2023, đã vận động Nhân dân giao nộp 05 súng quân dụng, 15 súng tự chế, 09 viên đạn súng quân dụng, 03 vật liệu nổ, 01 công cụ hỗ trợ, 28 vũ khí thô sơ; khởi tố 01 vụ, 09 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 05 vũ khí thô sơ (dao tự chế).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh và các phương tiện vận tải tiếp tục gia tăng.

Trong thời điểm những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này sẽ có chiều hướng gia tăng, nhất là hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Nhằm tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các trường THPT, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**I. Nhiệm vụ chung**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (được sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện Đại Lộc về mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp





và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và Thư kêu gọi ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam.

## II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, lập các chốt đấu tranh nhằm phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng thu thập thông tin, tài liệu phát hiện các đầu mối, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, đường dây mua, bán vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông, trên toàn địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo và thông tin tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này trên địa bàn toàn huyện đến quần chúng Nhân dân. Thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT trong phạm vi phụ trách. Phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo vào địa bàn huyện. Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT, xác định bom, mìn, vũ khí, vật liệu nổ để kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý bảo đảm an toàn.

### 3. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động Internet trên địa bàn huyện.

- Kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp với Công an huyện rà soát, gỡ bỏ các trang Website, kênh Youtube, Facebook, Tiktok ... có đăng tải nội dung giới thiệu, mua bán, hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

4. Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tập trung tuyên truyền trên sóng phát thanh các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo,... Đồng thời kết hợp tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động, của tội phạm buôn, bán, vận chuyển, sử dụng trái phép; tác hại, nguy hiểm của việc sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo để



nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động tố giác những hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các đơn vị được cấp phép sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, thuốc pháo trên địa bàn, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đơn vị có hoạt động liên quan đến pháo trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường THPT: Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo tại các trường học trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các trường học tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh, thanh thiếu niên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh cố tình vi phạm và xem xét, quy trách nhiệm liên đới đối với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

7. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường tuyên truyền về hậu quả, tác hại hành vi chế tạo, tự chế, đốt pháo trái phép có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Thông kê, báo cáo các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh, bị thương tích...do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Khi có trường hợp trên thì phải thông báo ngay cho Công an xã, thị trấn gần nhất để phối hợp xác minh, làm rõ. Lập danh sách các trường hợp tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện).

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

9. Phòng Nội vụ: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia thu gom, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; xem xét, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, để xảy ra vi phạm trong thực hiện các nội dung pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an



ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, vùng miền, phong tục tập quán; sử dụng người có uy tín để tuyên truyền vận động cá biệt, tổ chức ký cam kết tới từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, đối tượng có nguy cơ, điều kiện, khả năng vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Tiếp tục phát động đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo ở địa phương mình.

**11.** Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hậu quả tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo để qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Địa phương, đơn vị nào trong phạm vi quản lý để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép trước, trong và sau các dịp lễ, Tết, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để hướng dẫn, thực hiện. / *Wan*

Nơi nhận: *Uáo*

- Chủ tịch UBND tỉnh (qua PC06) (b/cáo);
- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Công an huyện (theo dõi);
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể (t/hiện);
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- Lưu VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Quang**